



ประกาศโรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์)  
เรื่อง นโยบายโรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) ปีการศึกษา ๒๕๖๔

.....  
**นโยบายที่ ๑** พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับนโยบายการศึกษาระดับชาติ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา บริบทของโรงเรียน ความต้องการของผู้เรียน และสนองความต้องการชุมชนภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

**นโยบายที่ ๒** พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการอ่าน การเขียนและการคิด คำนวณ เพื่อยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

**นโยบายที่ ๓** ส่งเสริมให้มีการสร้างเครื่องมือ และพัฒนาระบบการวัดและประเมินผล เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนให้เป็นไปตามเป้าหมายของสถานศึกษา

**นโยบายที่ ๔** ส่งเสริมการใช้สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี ให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ ใช้แหล่งการเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนพัฒนากระบวนการใช้สื่ออย่างเป็นระบบ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนสูงสุด

**นโยบายที่ ๕** พัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัย มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตาม แนววิถีพุทธ และยึดหลักคุณธรรมนำความรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สามารถนำไปประยุกต์ใช้ใน ชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

**นโยบายที่ ๖** พัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ ด้านการพัฒนาการเรียนการสอน พัฒนางานวิชาการ ด้านการใช้เทคโนโลยี มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานที่เป็นระบบต่อเนื่องและเป็นธรรม

**นโยบายที่ ๗** พัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดทำข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษาให้เป็นปัจจุบัน และเป็นระบบ เอื้อต่อการนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน และการบริหารจัดการ

**นโยบายที่ ๘** บริหารจัดการองค์กร โดยยึดหลักธรรมาภิบาล การมีส่วนร่วม กระจายอำนาจ โดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน เพื่อประสิทธิผลของผู้เรียน บุคลากรและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

**นโยบายที่ ๙** จัดระบบควบคุมดูแล อาคารสถานที่ สิ่งอำนวยความสะดวก แหล่งเรียนรู้ ทรัพยากรภายใน โรงเรียน ให้มีความมั่นคง แข็งแรง สะอาด ปลอดภัย เกิดประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาสูงสุด โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

**นโยบายที่ ๑๐** เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครู นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน เพื่อให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

**นโยบายที่ ๑๑** จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบ เพื่อการช่วยเหลือนักเรียน ส่งเสริม การศึกษาต่อ สร้างโอกาส ลดความเหลื่อมล้ำ ส่งเสริมอาชีพและลดการออกกลางคัน

**นโยบายที่ ๑๒** จัดระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ที่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษา แห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ ประกาศและกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง และสร้าง เกียรติยศชื่อเสียงของสถานศึกษาให้ปรากฏแก่ชุมชน และสังคม

**นโยบายที่ ๑๓** จัดระบบการเผยแพร่ผลการปฏิบัติงานและรายงานผลการจัดการศึกษา ระดับบุคคล ระดับสถานศึกษาต่อสาธารณชน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อประสิทธิภาพสถานศึกษา

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๔

(นางวณิชชา เตี่ยวณิชย์)

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์)